

ปชป.ลุยซักฟอกซื้อซอฟต์แวร์สปช. ได้ลิขสิทธิ์ก่อนตั้งบ.-ส่วนจอบีคดีเกือบ

ปชป.เปิดแผลซื้อซอฟต์แวร์ สปช.กรมสามัญฯเพิ่มเตรียมดลุ่มในสภานี้ ชี้พิรุณบริษัทลูกของบริษัท ก. ได้ใบรับรองลิขสิทธิ์จากไมโครซอฟท์ก่อนตั้งบริษัท แต่จากการสุ่มตรวจ 4 จังหวัด พบเป็นซีดีปลอม หากผลพิสูจน์ที่สิงคโปร์ยืนยันผู้ชายถูกฟ้องอ่วมแน่

เมื่อวันที่ 23 กันยายน รายงานข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่ 24-25 กันยายนนี้ว่า จะนำประเด็นข้อกล่าวหาเรื่องการซื้อคอมพิวเตอร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่มีความไม่ชอบมาพากลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2539-2540 รวมไม่น้อยกว่า 7,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นสมัยที่ นายสุวิชัย ริงสิตพล เป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ.

มาอภิปรายเป็นหลัก โดยจะชี้ประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ วินโดวส์ 95 และไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ซึ่งตามสเปกของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) และกรมสามัญศึกษาระบุว่าต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าของลิขสิทธิ์คือ บริษัท ไมโครซอฟท์ประเทศไทย จำกัด โดยทั้ง 2 หน่ว

งานได้กำชับไม่ให้หน่วยงานที่จัดซื้อ ซื้อจากผู้รับช่วงที่ 2 แต่ซื้อจากบริษัทที่ได้หนังสือรับรองโดยตรงเพื่อให้อ้างอิงหากมีปัญหาภายหลัง ทำให้บริษัทที่รับช่วงต่อร้องเรียนว่าไม่เป็นธรรม แต่ทั้ง 2 หน่วยงานยังยืนยันตามหลักการเดิม ค่อมากลับให้บริษัทรับช่วงต่อจากบริษัทที่อยู่ในเครือบริษัท ก. ขายได้ ทำให้บริษัทรับช่วงเดิม



พ.ด.ด.วุฒิ สุโกศล

ร้องเรียนไปยัง ป.ป.ป.และบางบริษัทที่เป็นลูกข่ายบริษัทที่ได้รับใบรับรองโดยตรงจากไมโครซอฟท์ก่อนที่บริษัทนั้นจะจดทะเบียนจัดตั้งด้วยซ้ำ นอกจากนี้พบว่าบางบริษัทที่ขายคอมพิวเตอร์ให้สำนักงานประถมศึกษา (สปจ.) หลายจังหวัด วงเงินหลายร้อยล้านบาท เป็นบริษัทที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อช่วงต้นปี 2540 มีเงินทุนจดทะเบียนเพียง 1 ล้านบาท หากเกิดความเสียหายจะเรียกร้องอย่างไร

รายงานข่าวกล่าวว่า นอกจากนี้อาจยังมีข้อกล่าวหาถึงความผิดพลาดในการจัดซื้อของ สปจ. ต่างๆ เกี่ยวกับการรับมอบซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ โดยระบุว่าสำนักงานกฎหมายของไมโครซอฟท์ได้รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์มีการกอบปีซีดีเถื่อน ซึ่งจากการสุ่มตัวอย่างใน 4 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่าจากการมองด้วยตาเปล่าเป็นซีดีเถื่อนจริงขณะนี้ได้ส่งไปตรวจสอบที่ประเทศสิงคโปร์ หากพบการกระทำผิด จะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายโดยเฉพาะจากบริษัทผู้ขาย และจากเหตุดังกล่าวได้มีการตั้งรางวัลนำจับจากบริษัทไมโครซอฟท์ถึงรายละเอียด 2.5 แสนบาท รวมทั้งยังมีข้อกล่าวหาถึงการใช้งานของคอมพิวเตอร์และชาวเน็ต

แล็บที่ใช้การไม่ได้ ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์กำลังรวบรวมหลักฐานว่าเป็นเพราะบริษัทนำชิ้นส่วนปลอมใส่ให้หรือไม่ ทั้งนี้ จะเน้นการกล่าวหาเชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายการกระทำผิดครั้งนี้ด้วย

พ.ด.ด.วุฒิ สุโกศล รมช.ศธ. กล่าวว่า ต้องฟังการอภิปรายว่ามีหลักฐานชัดเจนหรือไม่ เชื่อว่าข้าราชการประจำที่ดำเนินการจะเตรียมข้อมูลให้ รมช.ชี้แจงได้ และคิดว่านายสุวิชัยอาจถูกขึ้นชี้แจงด้วย